

(Launching of the) 2011 National Ethical Guidelines for Health Research

Dr. Leonardo D. De Castro

Chair, Philippine Health Research Ethics Board

Maraming Salamat po!

Isang karangalan pong ihandog sa inyo ngayong umaga ang katatapos lamang na National Ethics Guidelines for Health Research 2011. Ito ang unang isyu lumabas noong 1985. May ipagmamalaki natin na tayo ay isa sa mga naunang bansa sa buong daigdig at ahensya na nagkaroon ng national ethics guidelines. Ito po ang nagpapakilala kung gaano ka-importante ang pagkakaroon ng batayan sa pagsasagawa ng pananaliksik. Nagkaroon nga ng revision ang ating National Ethics Guidelines, heto na po ang pang-apat na edisyon ng ating guidelines. Heto po ay nararapat kasabay ng mga pagbabago ng ating siyensya.

Gusto kong basahin ang ilan sa mga topics ng guidelines. At bukod sa mga general guidelines ay may specific guidelines, halimbawa for clinical trials on drugs, devices and diagnostics, ethical guidelines for herbal research, ethical guidelines for alternative and complementary and alternative medicine research, ethical guidelines on system and adoptive technology, guidelines for emerging technologies, ethical guidelines for genetic research – genome and stem cell research, epidemiologic and social research.

Yung mga nabasa ko pong mga sections gaya ng emerging technologies at genetic research as well as stem cell research ay nagpapakita ng kagalingan tungkol sa mga isyus na involved sa research ay tinuturo at hindi pinapapabaya natin. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga racist na pangyayari.

Subalit, mayroon components ang research na hindi kayang sagutin lamang ng ethics reviews. Kaya kailangan din ng networking among the laboratories that we produce specifically of harmful pathogens.

Ang guidelines po na ito ay nagkaroon ng committee upang i-draft ito. Ang naging tagapangulo ng aming committee ay si Doctor, Dean at Chancellor, Marita Reyes. Gusto ko rin po sanang banggitin ang iba pa naming kasama sa Philippine

Health Research Ethics Board na tumulong sa mga nabanggit ng pitong libo na binabanggit ni Sen. Angara. Si Dr. Crispinita Valdez na gumawa ng guidelines batay sa naging speech ni Senator Angara. Kasama rin namin si Romy Miranda, Si Dr. Alora Angeles kasama rin namin, Dr. Cecile Tomas, Dr. Jimmy Montoya. Si Prof. Peter Sy ay naging editor ng guidelines. Si Dir. Valdez andito kanina pero naka-alis na.